

สรุปข่าวประจำวัน  
วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2566

ลำดับ	แหล่งข่าว หนังสือพิมพ์	หัวข้อข่าว	หน้าที่
ข่าวที่เกี่ยวกับ กสร.			
1	เดลินิวส์	คมคิดคนเขียน : ได้ใจคนใช้แรงงาน	3
2	ประชาชาติ ออนไลน์	กระแสปิดกิจการเกี่ยวกับมาตรา 75 อย่างไร จ่ายชดเชยลูกจ้าง เท่าไร	-
3	ไทยรัฐ	ข่าวสั้นทันโลก : คานถล่มทับคนงาน	12
เกี่ยวกับผู้บริหาร			
1	ไทยโพสต์	สารพัน เศรษฐกิจ สังคม : แสดงความยินดี	7
เกี่ยวกับภารกิจ			
1	แนวหน้า	ลูนอิสราเอลพักรบเร่งช่วยแรงงานไทยที่เหลือนายกฯยื่นรัฐบาลไม่ ทอดทิ้ง	1
2	ผู้จัดการรายวัน 360 องศา	ชง ครม.12 ธ.ค.นี้ ช่วยแรงงานอิสราเอล จ่าย 5 หมื่น – พักหนี้ 3 ปี	1

“กสร. คุ้มครองสิทธิ พัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน”

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขาธิการกรม กสร.

## คมคิด คนเขียน

### ได้ใจคนใช้แรงงาน

มา จากผู้บริหารภาคธุรกิจแท้ ๆ แต่ “นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ” รุมว.แรงงาน ให้เกียรติรากหญ้าและผู้ใช้แรงงาน การบริหารงานจะรับฟังปัญหา จากภาคส่วนต่าง ๆ ของสังคม ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าชื่นชม บรรดาผู้บริหารในหน่วยงานภาครัฐน่าจะยึดถือเป็นแบบอย่าง

ภาพที่เห็นได้ชัด เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา รุมว.แรงงานให้การต้อนรับ “นายชาญศิลป์ ทรัพย์โนนห้วย” แกนนำกลุ่มแรงงานเพื่อสังคม และคณะ ในโอกาสเข้าพบเพื่อหารือถึงแนวทางการทำงาน และประสานความร่วมมือ ในการร่วมกันแก้ไขปัญหาก็กับลูกจ้าง ให้ได้รับสิทธิประโยชน์จำนวน 15 กรณี

โดยประเด็นสำคัญคือ ความคืบหน้าของการแก้ไขกฎหมาย อัตราการจ่ายค่าจ้าง ค่าตอบแทนลูกจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย (รปภ.) กรณีเกิน 8 ชั่วโมง โดย “นายพิพัฒน์” ได้ให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเสนอร่างเข้าสู่การพิจารณาของกรม. ในวันที่ 12 ธ.ค.66

เมื่อผ่านความเห็นชอบแล้ว กระทรวงแรงงาน จะออกกฎกระทรวง เพื่อให้มีผลบังคับใช้ทันที เป็นของขวัญส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ให้กับพี่น้องแรงงาน ซึ่งจะเป็ข้อดีที่เรามาเพื่อน ๆ ที่ทำงานในอาชีพ รปภ. ถึง 400,000 คน โดยประมาณ

“ถามว่าตรงนี้เป็นสิ่งที่ดีไหม ในอดีตพวกเขาก็จะได้เงินแล้วได้ฟังอยู่บ่อย ๆ ว่า ทำงาน เป็น รปภ. 12 ชั่วโมง โดยไม่ได้ค่าล่วงเวลา ซ้ำร้ายเพื่อนกะต่อไปไม่เข้ามา ก็ต้องเข้ากะฟุ้งอีกหนึ่งกะเป็น 24 ชั่วโมง ซึ่งผมคิดว่ามันเกินศักยภาพของร่างกายของคนเราที่จะไปทำงานในลักษณะนั้นได้

เพราะฉะนั้นทางกรมสวัสดิการฯ ก็ได้มีการออกเป็นกฎกระทรวง ออกมาว่า 1 วัน รปภ. สามารถ ทำงานได้ 8 ชั่วโมง ถ้าหากว่าจะทำงานเกิน 8 ชั่วโมง ทางนายจ้าง ต้องให้ค่าล่วงเวลา เหมือนกับอาชีพอื่นทั่วไป” นายพิพัฒน์ กล่าว

เชื่อว่าหลายคนรวมทั้งผมเอง ก็ไม่รู้ว่าก่อนว่า เจ้าหน้าที่

รปภ.ทำงานเกิน 8 ชั่วโมง ไม่ได้ค่าล่วงเวลา หนักไปกว่านั้น วันหนึ่งต้องทำงาน 12 ชั่วโมง หากคนที่เข้ามาทำงานต่อไม่เข้ามา ก็ต้องทำงานติดต่อกัน รวม 24 ชั่วโมง ซึ่งหน้าที่ของรปภ.ถือเป็นงานหนัก ต้องปฏิบัติหน้าที่ตลอดเวลา เพื่อไม่ให้เกิดเหตุร้ายแรง แทบไม่มีเวลาพัก ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพและร่างกาย มีหน้าซ้ำยังไม่ได้ค่าล่วงเวลา ซึ่งแตกต่างจากอาชีพอื่น ๆ ของภาครัฐและเอกชน

ต้องถือเป็นสิ่งที่เป็ประโยชน์จริง ๆ กับการผลักดันการแก้ไขค่าตอบแทนให้เจ้าหน้าที่ รปภ. โดยจะใช้วิธีเร่งด่วน สามารถนำมาใช้บังคับได้ทันที หลังจากผ่านความเห็นชอบจาก กรม. เรียกว่า จัดลำดับความสำคัญ เป็นเรื่องด่วน ได้ใจคนมีอาชีพที่สำคัญไปเต็ม ๆ

ขณะที่ “นายชาญศิลป์ ทรัพย์โนนห้วย” แกนนำกลุ่มแรงงานเพื่อสังคม กล่าวว่า ในนามกลุ่มแรงงานเพื่อสังคมรู้สึกดีใจและประทับใจ รุมว.แรงงาน เป็นอย่างมาก ที่ให้การต้อนรับอยู่รับฟังปัญหาของลูกจ้างทุกเรื่องทั้ง 15 เรื่อง ไม่คิดว่าท่านจะใส่ใจปัญหาของพี่น้องผู้ใช้แรงงานถึงขนาดนี้ ซึ่งผู้ใช้แรงงาน ต้องการรัฐมนตรีอย่างนี้ คนเชื่อในศักยภาพของรัฐมนตรี จะช่วยแก้ไขปัญหากรณีต่าง ๆ ของผู้ใช้แรงงาน ให้ได้รับการคลี่คลาย ไปในทิศทางที่ดีขึ้นโดยเร็วต่อไป

ก่อนหน้านั้น “รุมว.แรงงาน” ได้เสนอที่ประชุม กรม.เป็นกรณีพิเศษ เงินเยียวยา ให้กับแรงงานไทย ที่เดินทางกลับมาจากอิสราเอล ระบุว่าการกำหนดดวงเงิน ให้คนละ 15,000 บาท นั้นไม่เพียงพอ จึงเสนอในที่ประชุมขออนุมัติงบกลางเพิ่ม ให้อีกคนละ 50,000 บาท นอกจากนี้ รุมว.แรงงาน ได้ขอให้พักชำระหนี้ทั้งต้นและดอกเบี้ยแก่แรงงานไทยที่เป็นหนี้กับสถาบันการเงิน ในวงเงิน 150,000 บาท

เรียกว่าในแต่ละภารกิจ ในเรื่องที่ต้องรับผิดชอบ จะ ใส่ใจดูแลแรงงาน ให้ได้รับความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ ดังนั้นจึงมั่นใจได้ว่า การกิจสำคัญในช่วงสิ้นปีคือ การผลักดัน การปรับขึ้นค่าแรง แม้จะต้องผ่านความเห็นชอบจากระบบไตรภาคี ประกอบด้วยตัวแทนจาก 3 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายนายจ้าง ลูกจ้าง และรัฐบาล โดยแต่ละฝ่ายมีสิทธิมีเสียงเท่าเทียมกัน

แต่เชื่อว่า “นายพิพัฒน์” จะใช้ศักยภาพอย่างเต็มที่ เพื่อให้แรงงาน ได้ค่าตอบแทน ที่เหมาะสมกับสภาพสังคมไทย และมีชีวิต ความเป็นอยู่ดีขึ้น แน่แน่นอน.

“เขียนยัน”

## กระแสปิดกิจการเกี่ยวกับมาตรา 75 อย่างไร จ่ายชดเชยลูกจ้างเท่าไร ?

วันที่ 4 ธันวาคม 2566 - 20:44 น.



**ทำความเข้าใจมาตรา 75 นายจ้างปิดกิจการชั่วคราว-ถาวร กระทบลูกจ้าง ต้องจ่าย  
ชดเชยหรือไม่ เท่าไหร่ ฟังคำอธิบายจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน**

ยังเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นระยะ ๆ อย่างต่อเนื่อง สำหรับการประกาศปิดกิจการหรือ  
โรงงาน และเลิกการจ้างงาน ของผู้ประกอบการในหลาย ๆ ธุรกิจ นางสาวกาญจนา พูล  
แก้ว รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) กระทรวงแรงงาน กล่าวว่า ณ  
ปัจจุบันมีสถานประกอบการในระบบของ กสร.ประมาณ 490,000 แห่ง

โดยในปีงบประมาณ 2565 (1 ต.ค. 2565-ก.ย. 2566) มาจนถึง 27 พ.ย. 2566 มีสถาน  
ประกอบการที่ใช้มาตรา 75 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 เพื่อประกาศ  
หยุดงานด้วยเหตุจำเป็นเป็นการชั่วคราว (ทั้งรูปแบบหยุดทั้งบริษัท หรือหยุดเพียงบาง  
แผนก) เช่น ประสบปัญหาด้านคำสั่งซื้อลดลง ถูกยกเลิกคำสั่งซื้อจำนวนมากกะทันหัน จึง  
ผลิตสินค้าน้อยลงประมาณ 700 แห่ง กระทบลูกจ้าง 95,000 คน

ทั้งนี้ ในจำนวน 700 แห่งนั้น ภายหลังมีการเลิกจ้างถาวร (ปิดกิจการ) 14% หรือราว 103 แห่ง โดยในจำนวนนั้นมีสถานประกอบการกว่า 63 แห่ง มีลูกจ้างมากกว่า 100 คน อย่างไรก็ตาม หากเทียบกับช่วงโควิด-19 ระบาดหนัก (ปี 2563-2564) มีอัตราปิดกิจการมากกว่าช่วงนี้หลายเท่าตัว พอสถานการณ์โควิดคลี่คลาย ก็ยังมีผลกระทบต่อภาคธุรกิจอยู่บ้าง จะเห็นได้จากข่าวการปิดกิจการเป็นระยะ ๆ

## ทำความเข้าใจมาตรา 75

ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 75 วรรคหนึ่ง กำหนดหลักการไว้ว่า กรณีที่นายจ้างมีความจำเป็นต้องหยุดกิจการทั้งหมด หรือบางส่วน (ชั่วคราว) เพราะไม่สามารถประกอบกิจการได้ตามปกติ ซึ่งมีสาเหตุสุดวิสัย นายจ้างต้องจ่ายค่าตอบแทนให้ลูกจ้างไม่น้อยกว่า 75% ของค่าจ้างที่ลูกจ้างได้รับในวันทำงานปกติก่อนที่จะมีการปิดกิจการลง โดยต้องจ่ายตลอดระยะเวลาที่นายจ้างไม่ได้ให้ลูกจ้างทำงาน

แต่กรณีนายจ้างเลิกจ้างบางส่วน หรือเลิกจ้างทั้งหมด หรือปิดกิจการ (ถาวร) นายจ้างต้องมีหน้าที่จ่ายค่าชดเชยตามอายุงาน ดังนี้

- อายุงาน 120 วัน ถึง 1 ปี จ่ายชดเชย 30 วัน
- อายุงาน 1-3 ปี จ่ายชดเชย 90 วัน
- อายุงาน 3-6 ปี จ่ายชดเชย 180 วัน
- อายุงาน 6-10 ปี จ่ายชดเชย 240 วัน
- อายุงาน 10-20 ปี จ่ายชดเชย 300 วัน
- อายุงาน 20 ปีขึ้นไป จ่ายชดเชย 400 วัน

นอกจากนั้น ยังมีมาตรการเชิงรุกเข้าสู่มาตรการตรวจสอบสถานประกอบการทั่วประเทศเป็นระยะ ๆ โดยเฉพาะสถานประกอบการใน sunrise market ตลาดที่มีผู้เล่นรายใหม่เข้ามาทำตลาดเพิ่มขึ้นทุกปี และสถานประกอบการใน sunset market คือสถานประกอบการที่มีการเติบโตสูงในช่วงแรก และค่อย ๆ ลดลง เช่น สิ่งทอ รวมไปถึงการเข้าตรวจสอบตามคำร้องจากลูกจ้าง

โดยสถานประกอบการที่เป็นกลุ่มเสี่ยง เราจะให้เจ้าหน้าที่คอยเฝ้าระวัง เพราะเรามีเครือข่ายที่ทำงานร่วมกันที่คอยเป็นหูเป็นตา ทั้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.), เครือข่ายคุ้มครองแรงงาน, NGOs ในพื้นที่ เป็นต้น

## มาตรการเชิงรุก สุ่มตรวจสอบสถานประกอบการ

นางสาวกาญจนอาธิบายว่า ทาง กสร.มีนโยบายติดตามความมั่นคงในการจ้างงานของ  
แต่ละสถานประกอบการตลอด โดยบังคับให้นายจ้างแสดงสภาพการจ้างและสภาพการ  
ทำงานภายในเดือนมกราคมของทุกปี ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541

ซึ่งกรณีเลิกจ้าง ทาง กสร.จะเข้าไปตรวจสอบนายจ้างว่าเลิกจ้างจากสาเหตุใด หรือเลิก  
จ้างแล้วมีการชี้แจงสิทธิประโยชน์แก่ลูกจ้าง เช่น ค่าชดเชยตามอายุงาน, ค่าบอกกล่าว  
ล่วงหน้า หรือค่าตกใจ (จ่ายเฉพาะกรณีนายจ้างไม่บอกล่วงหน้า 1 งวดของการจ่ายค่า  
จ้าง), ค่าตอบแทน, ค่าจ้างค้างจ่าย, ค่าทำงานล่วงเวลา, ค่าทำงานในวันหยุด เป็นต้น  
และหากนายจ้างไม่สามารถจ่ายได้ตามข้อตกลง ก็จะเข้าสู่กระบวนการการนำเงินจาก  
กองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างมาดูแลลูกจ้าง

- จับตารัฐกิจเลิกจ้าง ปิดกิจการ ส่งออกสะดุด-บริษัทยักษ์ย้ายฐาน
- กสร.ห่วงข้อพิพาทแรงงานช่วงสิ้นปี เรืองโบนัส-ปรับค่าจ้าง สั่งเดินแผนเชิงรุก

## ข่าวสั้น ทันโลก

**คานถล่มทับคนงาน :** เวลา 12.00 น. วันที่ 5 ธ.ค.พ.ต.ท.อนันต์ ปานทอง สว. (สอบสวน) สภ.บางแม่นาง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี รับแจ้ง คานก่อสร้างทาว์โฮม 2 ชั้น โครงการ The Peace ของบริษัท เนรมิต เอสเตท จำกัด พังถล่มลงมาทับคนงานเสียชีวิตและบาดเจ็บ ในซอยกันตนา ต.บางใหญ่ ตรวจสอบทราบชื่อผู้เสียชีวิตนายทู เร อู อายุ 21 ปี ชาวเมียนมา และนายเย็น โกเรน อายุ 21 ปี ชาวเมียนมาบาดเจ็บสาหัส สอบสวนทราบว่า ขณะคนงานทั้ง 2 คนช่วยกันแก้ไขแบบเทคานระเบียงชั้นสอง จู่ๆคานปูนถล่มทับผู้ตายและบาดเจ็บ ด้าน พ.ต.อ.ฉรรสกร ก้อนทอง ผกก.สภ.บางแม่นาง เผยว่า สาเหตุหรือไม้แบบเทคานออกก่อนกำหนด ทำให้ปูนยังไม่แห้งและเซตตัวพองจนเกิดถล่มลงมา.

# สารพัน

## เศรษฐกิจ สังคม

[marrygun55@gmail.com](mailto:marrygun55@gmail.com)



### แสดงความยินดี

พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผบ.ตร. รับมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีจาก **เดชา พดุษย์พัฒนรักษ์** รองปลัดกระทรวงแรงงาน และอุปนายกสมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในโอกาสได้รับตำแหน่งนายกสมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมี **พล.อ.ยศนันท์ ทรายเจริญ** อธิการบดีผู้บัญชาการทหารสูงสุด, **ฉวีวรรณ อุทัยพิบูลย์** รองผู้อำนวยการการปราบปรามคอรัปชั่น, **ดร.บุญเกียรติ การะเวกพันธุ์** ผช.รมว.กระทรวงการอุดมศึกษา และ **อนันต์ ศิลป์** ผอ.สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์ มธ. ร่วมยินดี ที่คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

# ลุ้นอิสราเอลพักแรงงาน เร่งช่วยแรงงานไทยที่เหลือ นายกฯยื่นรัฐบาลไม่ทอดทิ้ง

นายกฯแจ้งตัวประกันแรงงานในอิสราเอลยังไม่มีข่าวดี คาดต้องรอสามาส-อิสราเอลพักหยุดยิงก่อน บัดข่าวไม่ปล่อยตัวประกันอีกแล้ว ด้านรมว.แรงงานยันบัวแก้วเดินทางหาทางช่วยตัวประกันต่อเนื่อง ย้ำพร้อมดูแลแรงงานไทยที่กลับจากอิสราเอลหาช่องทางส่งไปทำงาน ปท.อื่น เร่งประสานเกาหลีใต้และอีก

▶▶▶ ต่อ : อิสราเอล -หน้า 11

## อิสราเอล

นายกฯแจ้งตัวประกันแรงงานในอิสราเอลยังไม่มีข่าวดี คาดต้องรอสามาส-อิสราเอล พักหยุดยิงก่อน บัดข่าวไม่ปล่อยตัวประกันอีกแล้ว ด้านรมว.แรงงานยันบัวแก้วเดินทางหาทางช่วยตัวประกันต่อเนื่อง ย้ำพร้อมดูแลแรงงานไทยที่กลับจากอิสราเอลหาช่องทางส่งไปทำงานประเทศอื่น เร่งประสานเกาหลีใต้และอีกหลายประเทศ ส่วนเงินชดเชยแรงงาน 5 หมื่น พักหนี้ต้น-ดอก 3 ปี ชงเข้า ครม. 12 ธ.ค.นี้ ลั่นไม่มีติดกหรือเลื่อน

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าการปล่อยตัวประกันที่เป็นแรงงาน ซึ่งถูกกลุ่มฮามาสจับกุมระหว่างการสู้รบกับอิสราเอลจะมีข่าวดีหรือไม่ว่า ตอนนี้ยังไม่มี คงต้องรอการหยุดยิงครั้งต่อไป ซึ่งตนมีนัดกับพลเอกทรงวิทย์ หนูหนักดี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด (ผบ.ทสส.) เข้าหารือที่ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล ซึ่งจะมีการสอบถามเพิ่มเติม และพูดคุยหลายเรื่องทั้งเรื่องกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) และขอบเขตที่กองทัพจะมาช่วย รวมถึงเรื่องฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ด้วยและเรื่องยาเสพติด ต้องคุยกันหลายเรื่อง ซึ่งเรื่องตัวประกันแรงงานอิสราเอลนั้น คาดว่าครั้งต่อไปที่จะมีการปล่อยตัว ต้องมีการพักหยุดยิงของอิสราเอลและสามาสก่อน จึงจะนำตัวประกันออกมาได้ ทั้งนี้ กรณีมีข่าวว่า สามาสออกมาระบุว่าไม่มีการปล่อยตัวประกันแล้ว ตนยืนยันว่าไม่เป็นความจริง

ด้าน นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวถึงสถานการณ์แรงงานไทยในอิสราเอลว่า แรงงานที่ยังถูกจับเป็นตัวประกันขณะนี้ กระทรวงการต่างประเทศพยายามช่วยเหลือ ประสานในการปล่อยตัว ซึ่งกระทรวงแรงงานก็ยังไม่ทราบว่าจะได้รับการปล่อยตัวเมื่อใด อย่างไรก็ตาม แรงงานทุกคนยังปลอดภัยดี รวมทั้งแรงงานส่วนอื่นที่ยังอยู่ในอิสราเอล ส่วนใหญ่อยากทำงานต่อในประเทศอิสราเอลเหมือนเดิม เพราะทางการอิสราเอลก็ดูแลคนไทยตามแคมป์แรงงานและที่อยู่ในพื้นที่ที่ไม่เกิดการสู้รบ

ส่วน การชดเชยแรงงานที่เดินทางกลับมา 15,000 บาทต่อคนนั้น รมว.แรงงานเผยว่า ได้จ่ายไปก่อนหน้านี้แล้ว เหลือคนที่เดินทางกลับมาในช่วงท้ายๆ เท่านั้นที่กำลังดำเนินการอยู่ สำหรับการชดเชยเพิ่มอีก 50,000 บาท และการพักหนี้ต้นและดอก 3 ปี ได้ส่งหนังสือไปยังทุกกระทรวงแล้ว จะเข้าสู่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้วันที่ 12 ธันวาคม ซึ่งตนก็รออยู่ขณะเดียวกัน มีการทวงถามเข้ามาทุกวันว่าเมื่อไหร่จะได้รับเงินจำนวนนี้



# แนวหน้า

Naew Na  
Circulation: 900,000  
Ad Rate: 1,250

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: พุธ 6 ธันวาคม 2566

ปีที่: 44

ฉบับที่: 15559

หน้า: 1 (ล่าง), 11

Col.Inch: 66.45

Ad Value: 83,062.50

PRValue (x3): 249,187.50

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: ลุ้นอิสราเอลพักรบเร่งช่วยแรงงานไทยที่เหลือนายกฯยื่นรัฐบาลไม่ทอดทิ้ง

ยืนยันว่าเรื่องนี้ไม่ถูกตีตกหรือเลื่อนอีก แต่สาเหตุที่ช้าเนื่องจากต้องทำความเข้าใจ เวียนไปทุกกระทรวง ขณะนี้เรื่องกลับมาที่กระทรวงการคลังแล้ว

นายพิพัฒน์กล่าวอีกว่า ส่วนแรงงานที่อยากกลับไปทำงานที่อิสราเอลอีกครั้งนั้น ขณะนี้ยังไม่ควรกลับไปทำงาน เพราะสงครามยังไม่หยุด และนายกฯก็พยายามให้ข้อมูลว่า สงครามยังไม่เลิก จึงขอให้ทุกคนดูแลตนเองก่อน ขณะที่กระทรวงแรงงานก็พยายามหางาน ให้แรงงานไทยที่เดินทางกลับมาได้ไปทำงานต่อที่ประเทศอื่น โดยช่วงต้นปี 2567 ไปแล้วจะส่งแรงงานเหล่านี้ไปที่เกาหลีใต้ ซึ่งเป็นแรงงานภาคเกษตรเช่นเดียวกัน กำลังดำเนินการอยู่ และพยายามประสานไปยังอีกหลายประเทศด้วยว่าต้องการแรงงานที่มีทักษะด้านการเกษตรหรือไม่ เพราะถ้ามีทักษะด้านนี้แล้ว จะมีค่าตอบแทนค่อนข้างสูง บางประเทศก็มีการจ้างความจำนงมาแต่ค่าแรงไม่ได้สูงเท่าอิสราเอล อย่างไรก็ตาม ย้ำว่าอิสราเอลก็ต้องการแรงงานจากประเทศไทย และเปิดรับตลอดเวลา โดยเฉพาะกลุ่มแรงงานไทยที่เดินทางกลับมากกว่า 9,000 คนแล้ว อิสราเอลก็พร้อมให้กลับไปทำงานต่อ ในอดีตเมื่อทำงานครบสัญญา 5 ปี 3 เดือนแล้ว ก็จะไม่สามารถทำงานต่อได้ แต่ในขณะนี้เมื่อครบกำหนด 5 ปี 3 เดือนแล้ว ทางกรอิสราเอลต่ออายุให้อีก 1 ปี

# ชงครม.12ธ.ค.นี้ ช่วยแรงงานอิสราเอล จ่าย5หมื่น-พักหนี้3ปี

อ่านต่อหน้า | 4

## ชงครม.12ธ.ค.นี้ ช่วยแรงงานอิสราเอล จ่าย5หมื่น-พักหนี้3ปี

ผู้จัดการรายวัน360° - เผยเงินชดเชยแรงงานที่กลับจากอิสราเอล 5 หมื่นบาท พักหนี้เงินต้น ดอกเบี้ย 3 ปี รอเข้า ครม. วันที่ 12 ธ.ค.นี้ ส่วนแรงงานที่กลับมา เตรียมประสานส่งต่อประเทศอื่น ทั้งเกาหลีใต้และอีกหลายประเทศ “เศรษฐา” แจงยังไม่มีความชัดเจนว่าต้องรอหยุดยั้งครั้งต่อไป

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รมว.แรงงาน เปิดเผยถึงความคืบหน้าการชดเชยแรงงานไทยที่เดินทางกลับมาจากอิสราเอล ว่า การชดเชยแรงงานที่เดินทางกลับมา 15,000 บาทต่อคน ได้ดำเนินการจ่ายไปก่อนหน้านี้แล้ว เหลือแค่คนที่เดินทางกลับมาในช่วงท้ายๆ ที่กำลังดำเนินการอยู่ ส่วนการชดเชยเพิ่มอีก 50,000 บาท และการพักหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย 3 ปี ได้ส่งหนังสือสอบถามความเห็นไปยังทุกกระทรวงแล้ว และขณะนี้กลับมาที่กระทรวงการคลังแล้ว จะเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในวันที่ 12 ธ.ค. 2566 ซึ่งเรื่องนี้จะไม่ถูกตีตก หรือเลื่อนอีก

สำหรับแรงงานที่กลับมาแล้ว และอยากกลับ

ไปทำงานที่อิสราเอลอีก เห็นว่า ขณะนี้ยังไม่ควรที่จะกลับไปทำงาน เพราะสงครามยังไม่หยุด และนายกรัฐมนตรีก็พยายามที่จะให้ข้อมูลว่าสงครามยังไม่เลิก จึงขอให้ทุกคนดูแลตนเองก่อน ส่วนกระทรวงแรงงานได้พยายามหาทางให้แรงงานไทยที่เดินทางกลับมากได้ไปทำงานต่อที่ประเทศอื่น โดยช่วงต้นปีหน้า จะส่งแรงงานเหล่านี้ไปที่เกาหลีใต้ ซึ่งเป็นแรงงานภาคเกษตร เช่นเดียวกัน โดยกำลังดำเนินการอยู่ และยังได้ประสานไปอีกหลายประเทศว่าต้องการแรงงานที่มีทักษะด้านการเกษตรหรือไม่ เพราะถ้ามีทักษะในเรื่องนี้แล้ว ค่อนข้างจะมีค่าตอบแทนสูง ซึ่งบางประเทศก็มีการแจ้งความจำนงมา แต่ค่าแรงไม่ได้สูงเท่าอิสราเอล

อย่างไรก็ตาม ในส่วนของอิสราเอล แจงว่า ยังมีความต้องการแรงงานจากประเทศไทย และเปิดรับตลอดเวลา โดยเฉพาะกลุ่มแรงงานไทยที่เดินทางกลับมากกว่า 9,000 คน อิสราเอลพร้อมให้กลับไปทำงานต่อ ซึ่งในอดีตเมื่อทำงานครบสัญญา 5 ปี 3 เดือน จะไม่สามารถทำงานต่อได้ แต่ขณะนี้ เมื่อครบกำหนด 5 ปี 3 เดือนแล้ว ทางกรอิสราเอลต่ออายุให้อีก 1 ปี

ที่ห้องสนาหมหลวง นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและ รมว.คลัง กล่าวว่า ตอนนี้อย่างไม่มีข่าวดีการปล่อยตัวแรงงานของไทยเพิ่มเติม คงต้องรอการหยุดยิงของอิสราเอลและฮามาสครั้งต่อไป.